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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.  

………………………………………………………………………. 
 

นางอศัวินี ไตลงัคะ ประธานในท่ีประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2566 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2566 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ า   

ภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  (“บริษัท”) มีผูถื้อหุ้นรวม 17,980 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น   

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2566 ผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ณ เวลา 13.30 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองจาํนวน 30 ราย รวมจาํนวนหุ้น            5,166,680 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจาํนวน 32 ราย รวมจาํนวนหุ้น       1,089,487,220 หุน้ 

รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ 62 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 1,094,653,900 หุน้ 

 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 65.7953 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 1,663,725,149 หุ้น จึงครบ

เป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดงัมีรายนาม

คณะกรรมการดงัต่อไปน้ี  

1. นางอศัวินี    ไตลงัคะ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษทั 

2. นายสุรชยั   ขนัอาสา   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

       และกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายชาติชาย       อุทยัพนัธ์   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และ 

      พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

      ธรรมาภิบาล  และพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

  4. นายเชิดชาย   ปิติวชัรากุล  กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

          กรรมการการลงทุน   และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  

  1. พลเรือเอก สุชีพ  หวงัไมตรี              กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

                              และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

   2. พลเรือเอก พิเชษ  ตานะเศรษฐ   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

         และกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

   3. นายสุรพฒัน์   มาลยั   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ 

          พฒันาเพื่อความยัง่ยนื และกรรมการตรวจสอบ  

   4. นายสุรชยั   เช้ือแพ่ง   กรรมการ และกรรมการการลงทุน 

   5. นายมงคล   วลัยะเสวี  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   6. นายหลกัชยั  พฒันเจริญ   กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

   7. นายโรเบอร์โต ้โฮเซ่ อาร์ ลอ็คซิน กรรมการ และกรรมการการลงทุน 

   8. นายวีริศ   อมัระปาล  กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหา 

        และพิจารณาค่าตอบแทน  

 

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. นายสมบติั     อยูส่ามารถ  รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายการเงินและบญัชี และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหาร บริษทั ยนิูเวอร์แซล 

ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

 2. นายโสกุล     เช้ือภกัดี  รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ  

 3. นายบดินทร์     อุดล   รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ 

 4. นางธิดารัชต ์     ไกรประสิทธ์ิ   รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายสนบัสนุน 

5. นางสาวสุวรรณา กอเจริญรัตน์  ผูอ้าํนวยการ สาํนกัตรวจสอบ 

6. นางสาวกนัยานาถ วีระพนัธุ์  เลขานุการบริษทั ผูอ้าํนวยการสาํนกัเลขานุการบริษทั  

  และรักษาการผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมายและกาํกบัดูแล   

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมี ดงัน้ี 

• นายวิเชียร ก่ิงมนตรี นางสาวสุธาทิพย ์ศรีวะรมย ์และนางสาวชุติกาญจน์ ตระการกิจวิชิต ผูส้อบบญัชี

จากบริษทั ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮา้ส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  

• นายวีระวฒัน์ สุขเกษา ผูต้รวจสอบการนับคะแนนและให้ความเห็นทางกฎหมายจากบริษทั ท่ีปรึกษา

กฎหมาย ลีกลั มายด ์จาํกดั 

บริษทัไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงผ่านวิดีทศัน์ใหท่ี้ประชุมทราบโดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2566 ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ี ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านมีคะแนน

เสียงหน่ึงหุ้นหน่ึงเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังน้ี 1. เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย         

3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได ้

มติท่ีประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ส่วนระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท          

ประจาํปี 2566 ตอ้งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ส่วนระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองพิจารณาอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 16,000 ลา้น

บาท (จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท) และเร่ืองพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22, 34, 36, 37, 44 

และขอ้ 45 ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นเลือกระเบียบวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ มสําหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ปุ่ ม คือ 1.เห็นดว้ย 2.ไม่เห็นดว้ย 3.งดออก

เสียง และหากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้กดปุ่ มยกเลิกการลงคะแนน โดยสามารถทาํการ

เปล่ียนแปลงไดจ้นกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผูม้อบฉันทะมิได้แสดงความ

ประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติไดต้ามสมควร สําหรับหนงัสือ

มอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไวแ้ลว้ บริษทัจะบนัทึกการออกเสียงตามนั้นไวใ้น

ระบบคอมพิวเตอร์เม่ือลงทะเบียน และจะใชน้บัเป็นมติการออกเสียง 

ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม  

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลงัจากท่ีมีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสียง

ของแต่ละวาระ และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ท่ี

ประชุมทราบต่อไป 

หากบริษทัตรวจสอบในภายหลงัปรากฏว่าผูรั้บมอบฉันทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนจากท่ีผูม้อบ

ฉนัทะไดม้อบอาํนาจไวจ้ะทาํใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษทัให้บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ 

INVENTECH นาํโปรแกรมการลงทะเบียน E-Voting ในการนับคะแนนมาใช้ในการประชุมคร้ังน้ี โดยจะนับ

คะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แลว้จะนํา

คะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า

เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ 

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง และเจ้าหน้าท่ีจะสรุปผล

คะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบ เม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้นบริษทัจะสรุปผลคะแนน
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ในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง และจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ และแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยดว้ย  

ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถเลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถาม โดยพิมพ์

คาํถาม หรือสอบถามผ่านทาง VDO Conference และขอให้แจง้ช่ือ นามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บ

มอบฉันทะ ก่อนถามคาํถามทุกคร้ัง ทั้ งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดง      

ความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง และบริหารเวลาการประชุม บริษทัจึงขอเรียงลาํดับการตอบคาํถาม สําหรับผูท่ี้

สอบถามผ่าน VDO Conference ในแต่ละระเบียบวาระจํานวน 5 คน สําหรับคาํถามท่ีเหลือขอให้ผูถื้อหุ้น

สอบถามผา่นการพิมพค์าํถาม ซ่ึงบริษทัจะตอบพร้อมบนัทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานขอแจง้ให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย

เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2566 ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ระหวา่งเดือนกนัยายน - พฤศจิกายน 2565 และไดแ้จง้

สารสนเทศยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผา่นทางช่องทางท่ีบริษทักาํหนด  

ก่อนท่ีจะเขา้สู่ระเบียบวาระถดัไป  ประธานขอมอบให้พิธีกรเป็นผูป้ระกาศปิดรับการออกเสียง และ

ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน 

ส่วนการดาํเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 ถึง 5 และระเบียบวาระท่ี 9 ถึง 10 ประธานมอบหมายให ้

นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เป็นผูด้าํเนินการ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2566 ประธาน

มอบหมายให ้นายสุรชยั ขนัอาสา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้าํเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และระเบียบวาระท่ี 8 

เร่ืองพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2566 ประธานมอบหมาย

ให ้นายชาติชาย อุทยัพนัธ ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

 นายเชิดชาย  ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ช้ีแจงท่ีประชุมว่า   บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวยงัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์         

พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัแลว้ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญ

ประชุม 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 สําหรับการออก

เสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล จึงเสนอให้              

ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ด้วย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  1,096,024,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9954 

ไม่เห็นดว้ย 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0045 

 งดออกเสียง 8,109 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2565 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ท่ีประชุมรับชมวิดีทศัน์สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2565 

และรับทราบความคืบหนา้การประมูลโครงการท่อส่งนํ้ าสายหลกัในภาคตะวนัออกกบักรมธนารักษ ์โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีสําคัญในปี 2565 ตามแนวทางการพฒันาอย่างย่ังยืน สรุปได้ดังนี ้

1.มิติเศรษฐกจิ 

ในปี 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการ รวมทั้งส้ิน 4,262.90 ลา้นบาท ลดลง 367.60 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 7.94 โดยหลกัจากปริมาณจาํหน่ายนํ้าดิบลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนขายและบริการรวม 2,670.08 ลา้น

บาท ลดลง 24.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2564 

บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 712.81 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่จาํนวน 704.61 ลา้น

บาท ลดลง 357.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 33.63 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2564 

 ธุรกจิน้ําดิบ : บริษทัมีรายไดจ้ากการขายนํ้าดิบสําหรับปี 2565 จาํนวน 2,593.62 ลา้นบาท ลดลง 348.08 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.83 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2564 เน่ืองจากปริมาณจาํหน่ายนํ้าดิบลดลง รวม 34.42 ลา้น

ลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นร้อยละ 13.02 

กาํไรขั้นตน้ธุรกิจนํ้ าดิบสําหรับปี 2565 อยู่ท่ี 1,252.21 ลา้นบาท ลดลง 231.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ         

15.59 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2564 สาเหตุเกิดจากลูกคา้กลุ่มอุปโภคบริโภคใช้นํ้ าน้อยลงเน่ืองจากฝนตกมาก

ต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ส่งผลใหลู้กคา้ใชน้ํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติมากกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน นอกจากน้ี ยงัเกิด

จากค่าไฟฟ้าท่ีภาครัฐมีการปรับขึ้นค่า FT ในช่วงปลายปี 2565 และค่าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มขึ้น 6.59 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 1.38 จากการรับรู้ทรัพยสิ์นถาวรจากโครงการลงทุนเพิ่มความสามารถในการสูบส่ง 
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ธุรกิจน้ําประปา : บริษทัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าประปาสําหรับปี 2565 จาํนวน 1,396.77 ลา้นบาท 

ลดลง 33.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามปริมาณนํ้ าประปาจาํหน่ายลดลง 3.58 ลา้นลูกบาศก์เมตร คิดเป็น

ร้อยละ 3.69 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2564 โดยหลกัจากการลดลงของปริมาณนํ้าประปาท่ีจาํหน่าย  

กาํไรขั้นตน้ธุรกิจนํ้ าประปาสําหรับปี 2565 อยู่ท่ี 397.16 ลา้นบาท ลดลง 60.11 ลา้นบาท หรือร้อยละ         

13.15 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2564  

ธุรกิจน้ําอุตสาหกรรม : บริษทัมีรายไดจ้ากการขายนํ้ าอุตสาหกรรมสําหรับปี 2565 จาํนวน 63.38 ลา้น

บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จาํนวน 45.48 ลา้นบาท หรือร้อยละ 254.06 เน่ืองจากปริมาณจาํหน่ายนํ้ าอุตสาหกรรม

ทยอยเพิ่มขึ้นตามการรับนํ้าของลูกคา้  

กาํไรขั้นตน้ธุรกิจนํ้าอุตสาหกรรมสาํหรับปี 2565 ยงัมีผลขาดทุน จาํนวน 62.12 ลา้นบาท สาเหตุจากการ

บันทึกค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพย์โครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 โครงการ คือ โครงการให้บริการนํ้ า

อุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี และโครงการใหบ้ริการนํ้าอุตสาหกรรมกบัโรงไฟฟ้ากลัฟ์ ในขณะ

ท่ีลูกคา้ทยอยรับนํ้าเพิ่มขึ้นรายปีในรูปแบบขั้นบนัได 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

ปี 2565 บริษทัมีอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อรายไดข้ายและบริการ อยู่ท่ีร้อยละ 17.05 โดยหลกัจากการท่ี

บริษทัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าดิบและนํ้ าประปาลดลง อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) อยู่ท่ี

ร้อยละ 6.29 และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อยู่ท่ีร้อยละ 2.92 ซ่ึงลดลงจากปี 2564 ในขณะท่ี

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (D/E) อยู่ท่ี 1.19 เท่า เพิ่มขึ้ นจากหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้ น จากการ

ออกจาํหน่ายหุน้กูเ้พิ่มขึ้นจาก 2,400 ลา้นบาท เป็น 2,800 ลา้นบาท บริษทัมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระ

ดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) ท่ี 1.38 เท่า ลดลงจากปี 2564 เน่ืองจากเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 

ปีและตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ในขณะท่ี EBITDA ลดลง 

ในปี 2565 กลุ่มบริษทัจ่ายภาษีเงินไดสู่้ภาครัฐ จาํนวน 179.99 ลา้นบาท  

2. มิติส่ิงแวดล้อม  

 บริษทัดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า จึงใส่ใจต่อการใชท้รัพยากรนํ้ าอย่างรู้คุณค่า

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการควบคุมและลดปริมาณนํ้ าสูญเสียในเส้นท่อ โดยในปี 2565 บริษทั

สามารถลดปริมาณนํ้ าสูญเสียไดต้ํ่ากว่าร้อยละ 1.69 ของปริมาณนํ้ าสูบเพื่อจ่ายตรงเขา้ระบบ ตลอดจนบริหาร

จัดการนํ้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วนนําไปสู่การบริหารจัดการนํ้ าอย่างย ัง่ยืนร่วมกัน 

นอกจากน้ี บริษทัมีมาตรการควบคุมการใชพ้ลงังานให้สอดคลอ้งกบัเสถียรภาพของกระบวนการสูบส่งนํ้ า และ

มุ่งเนน้การนาํพลงังานทดแทนมาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2565 บริษทัเพิ่มสัดส่วน

การใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานสะอาดไดถึ้ง 38,494 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี ควบคู่ไปกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ การจดัการของเสียทัว่ไป ของเสียอนัตราย การควบคุมการปล่อยมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐาน การ

บาํบดันํ้าใหมี้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานนํ้าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ เป็นตน้ 
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3. มิติสังคมและธรรมาภิบาล  

บริษทัให้ความสําคญักบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม โดยวางแผนงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

และมีช่องทางการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลายเพื่อความรวดเร็วในการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

ในส่วนของชุมชน บริษทัมีเป้าหมายให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถเขา้ถึงแหล่งนํ้ าสะอาด มีนํ้ าเพียงพอต่อ

การอุปโภคบริโภค และใชใ้นการเกษตรกรรม บนพื้นฐานการบริหารจดัการนํ้าร่วมกนักบัทุกภาคส่วน  

ในส่วนของพนักงาน บริษทัไดน้าํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมารองรับการทาํงานแบบผสมผสาน (Hybrid 

working) เพื่อสร้างความสมดุลการใชชี้วิตของพนกังาน ตลอดจนมุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพความเช่ียวชาญในสาย

งาน รวมทั้งปลูกจิตสํานึก และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานท่ีดี  มีประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผลต่อองคก์ร สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ี ในปี 2565 บริษทัไดท้บทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบติั เพื่อแสดงเจตนารมณ์

และความมุ่งมัน่ท่ีจะเคารพสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงมีนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบติัการเปิดเผยขอ้มูลให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจอย่างมี

คุณธรรม สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

 ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บรางวลัต่างๆ อาทิ      

• TRIS RATING ประกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รและอนัดบัเครดิตหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั

ของบริษทัท่ีระดบั “A” ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี”  

• บริษทัไดรั้บคะแนนร้อยละ 96 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) จากผลการประเมินการกาํกบัดูแล

กิจการบริษทัจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

• บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 8 ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• บริษทัได้รับรางวลัเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จัดโดยสถาบันไทยพฒัน์ ซ่ึงเป็น

รางวลัการเปิดเผยขอ้มูลความยัง่ยนื  

• บริษทัไดรั้บคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 

จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

อีกทั้ งบริษัทยังคงร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัภายใน

องคก์ร อยา่งต่อเน่ือง  
 

ความคืบหน้าการประมูลโครงการท่อส่งน้ําสายหลกัในภาคตะวันออกกบักรมธนารักษ์ สรุปได้ดังนี ้

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออกจาํกดั มหาชน หรือ อีสท์ วอเตอร์ ก่อตั้งตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือปี 2535 โดยมี กปภ. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อบูรณาการการบริหารจดัการนํ้ าดิบผ่านท่อส่งนํ้ า

ขนาดใหญ่อย่างเป็นเอกภาพให้แก่ภาคอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม สนบัสนุนแผนงานพฒันาชายฝ่ัง

ทะเลภาคตะวนัออกใหเ้ป็นเขตอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ 
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ปี 2540 อีสท์ วอเตอร์ ได้เพิ่มทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและ                

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อระดมเงินทุนในการลงทุนสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งนํ้ าให้

รองรับปริมาณความตอ้งการใช้นํ้ าท่ีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จากการระดมทุนดงักล่าว อีสท ์วอเตอร์ มีส่วนช่วย

ใหภ้าครัฐประหยดัการลงทุนในระบบท่อส่งนํ้า ไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20,000 ลา้นบาท 

ท่ีผ่านมาอีสท์ วอเตอร์ได้จ่ายเงินปันผลคืนให้กับผูถื้อหุ้นภาครัฐไปแล้วมากกว่า 5,500 ล้านบาท 

นอกเหนือจากการชาํระค่าเช่าบริหารท่อในแต่ละปีใหก้บักรมธนารักษต์ั้งแต่ปี 2537-2565 ซ่ึงเป็นไปตามสัญญา 

และอตัราท่ีกรมธนารักษก์าํหนดรวม 638 ลา้นบาท 

ในส่วนของการบริหารจดัการท่อส่งนํ้ าสายหลกัท่ีเป็นทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์ มีความยาว 135.90 

กิโลเมตร ประกอบดว้ย 3 โครงการ ดงัน้ี 

1. โครงการท่อดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ และท่อหนองคอ้-แหลมฉบงั ระยะท่ี 1 ความยาวรวม 77.40 

กิโลเมตร 

2. โครงการท่อหนองปลาไหล-หนองคอ้ ความยาวรวม 44.40 กิโลเมตร 

3. โครงการท่อหนองคอ้-แหลมฉบงั ระยะท่ี 2 ความยาวรวม 14.10 กิโลเมตร 

ทั้งน้ีโครงการท่อดอกกรายฯ มีการทาํสัญญาให้อีสท์ วอเตอร์ เช่าบริหารตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2537 

โดยจะครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ส่วนอีก 2 โครงการนั้น เกิดขึ้นในช่วงปี 2540-2541 โดย

กรมธนารักษไ์ดส่้งมอบให้อีสท ์วอเตอร์ เช่าบริหารโดยยงัไม่มีสัญญา ดงันั้นจึงไม่ไดมี้วนัส้ินสุดการเช่าบริหาร

ท่ีกําหนดโดยชัดเจนไว้ ส่วนทรัพย์สินท่ีได้กล่าวมา อีสท์ วอเตอร์ ได้ทําการดูแลรักษาเป็นอย่างดี มีการ

บาํรุงรักษาตามมาตรฐานสากล รวมถึงการจดัทาํประกนัทรัพยสิ์นทั้งในทรัพยสิ์นท่ีมีสัญญาและไม่มีสัญญา 

เหตุการณ์ระหวา่งอีสท ์วอเตอร์ กบักรมธนารักษ ์เร่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบนั สรุปดงัน้ี 

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 อีสท ์วอเตอร์ ไดเ้ขา้ร่วมการคดัเลือกเอกชน 3 โครงการ 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 อีสท ์วอเตอร์ เขา้ร่วมยืน่ขอ้เสนอ 

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 หน่วยงานรัฐออกหนงัสือแจง้ยกเลิกขอ้เสนอการคดัเลือกเอกชนฯ และเชิญให้

ยืน่ขอ้เสนอใหม่ 

วนัท่ี 23 กันยายน 2564 อีสท์ วอเตอร์ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการคดัเลือกเอกชนฯ และกรมธนารักษ์ 

เน่ืองจากการยกเลิกอาจเป็นเหตุใหอี้สท ์วอเตอร์ ไดรั้บความเสียหาย 

วนัท่ี 28 กนัยายน 2564 อีสท ์วอเตอร์ ไดย้ืน่ขอ้เสนอเขา้ร่วมการคดัเลือกคร้ังใหม ่

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 อีสท์ วอเตอร์ ได้ยื่นคาํร้องขอเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อ        

ศาลปกครองกลางให้ระงบัการดาํเนินการลงนามในสัญญาโครงการบริหาร และดาํเนินกิจการระบบท่อส่งนํ้ า

สายหลกัในภาคตะวนัออกระหวา่งหน่วยงานรัฐและเอกชนผูไ้ดรั้บสิทธิในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 

วนัท่ี 2 สิงหาคม 2565 ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ต่อมา          

ศาลปกครองสูงสุดมีคาํสั่งไม่เห็นพอ้งกบัศาลปกครองกลาง จึงมีคาํสั่งกลบัคาํสั่งของศาลปกครองกลางเป็นยก  

คาํร้องของอีสท ์วอเตอร์ 
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วนัท่ี 10 มีนาคม 2566 กรมธนารักษไ์ดส่้งหนงัสือขอให้อีสท ์วอเตอร์ ส่งมอบทรัพยสิ์นภายในวนัท่ี 11 

เมษายน 2566 

วันท่ี 22 มีนาคม 2566 อีสท์ วอเตอร์ ได้ส่งหนังสือโต้แย ้งการส่งมอบทรัพย์สินคืน โดยขอให้         

กรมธนารักษเ์ห็นความสาํคญัในการบริหารจดัการนํ้าในภาพรวม และผูใ้ชน้ํ้ าเป็นหลกั 

วนัท่ี 11 เมษายน 2566 อีสทว์อเตอร์ ปฏิบติัตามคาํสั่งกรมธนารักษ ์ยนัการส่งมอบคร้ังน้ีไม่ส่งผลกระทบ

ต่อผูใ้ชน้ํ้ า ทั้งน้ี อีสท ์วอเตอร์ ยงัมีสิทธิใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีบางส่วนของโครงการท่ีเป็นพื้นท่ีทบัซ้อน เพื่อใช้

ในการบริหารจดัการระบบท่อส่งนํ้าต่อไป 

อีสท์ วอเตอร์ ยืนยนัจะเร่งรัดการดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้ าและระบบท่อส่งนํ้ าสายหลักในภาค

ตะวนัออก โดยก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้ าเพิ่มเติมอีกประมาณ 139.08 กิโลเมตร เพื่อให้กลบัมาเป็น Water Grid ท่ี

สมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศไทยอีกคร้ัง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้นํ้ าท่ีเพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี EEC นอกจากการใหบ้ริการนํ้ าดิบ ปัจจุบนัมีการขยายการใหบ้ริการนํ้าครบวงจร ซ่ึงในปี 

2565 ได้ลงนามโครงการนํ้ าครบวงจรแล้วกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั จึงทาํให้บริษทัมีแผนรองรับ

สถานการณ์การประกอบธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต พร้อมเดินหน้ากา้วสู่ทศวรรษท่ี 4 อย่างไม่หยุดย ั้ง 

เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นนํ้ าอย่างเต็มท่ี เพิ่มศกัยภาพโครงข่ายท่อส่งนํ้ า รองรับความตอ้งการใช้นํ้ าท่ีเพิ่มขึ้น 

สร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

 นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดงัน้ี  

1) สอบถามความกา้วหนา้ของการเดินท่อส่งนํ้าของบริษทัแทนท่อส่งนํ้าท่ีตอ้งคืนกรมธนารักษ ์

2) ปัจจุบนับริษทัเสียลูกคา้ไปบา้งหรือไม ่ประมาณเท่าไหร่ 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจง ดงัน้ี 

1) ความก้าวหน้าของการวางท่อส่งนํ้ าของบริษทัแทนท่อส่งนํ้ าท่ีตอ้งคืนกรมธนารักษ์  โครงการ

ก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล-หนองคอ้-แหลมฉบงั มีความกา้วหนา้ร้อยละ 62  

2) ลูกคา้ท่ีอยู่ในส่วนท่อกรมธนารักษ ์ท่ีบริษทัเสียไปจากคาํสั่งทางปกครอง มีจาํนวนประมาณ 50,000 

– 60,000 ลูกบาศกเ์มตร จากยอดรวมจาํหน่ายนํ้ าทั้งหมดของบริษทัประมาณ 700,000 ลูกบาศก์เมตร

ต่อวนั หรือคิดเป็นร้อยละ 10 

นายรัฐพล วงศ์ลาภสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามผูแ้ทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ซ่ึงเป็นลูกคา้

ของบริษทั ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ว่าจาก

การท่ี บจก. วงษส์ยามก่อสร้าง ชนะการคดัเลือกฯ โครงการท่อส่งนํ้าของกรมธนารักษ ์ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลต่อการ

ประกอบกิจการของบริษทัเป็นอย่างมาก กปภ. และ กนอ. จะมีวิธีการช่วยเหลือบริษทัในสถานการณ์น้ีได้

อยา่งไร  
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นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่าบริษทัไดช้ี้แจงขอ้มูลและผลกระทบยงัผูถื้อหุ้นท่ีเป็นหน่วยงานรัฐแลว้ 

โดยเป็นไปตามท่ีไดช้ี้แจงขา้งตน้วา่ในการส่งคืนท่อกรมธนารักษส่์วนแรกจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียรายไดป้ระมาณ

ร้อยละ 10 

นายพรีวัฒน์ พพิฒัน์สาธุกจิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามวา่ผลกระทบของผลการดาํเนินงาน

ในปีหน้า คาดว่ารายได้จะมีผลกระทบลดลงไปเท่าไหร่ หลังจากส่งคืนท่อทั้งหมดให้แก่กรมธนารักษ์แลว้ 

เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยออกมา บางขอ้มูลแจง้วา่จะลดลงประมาณร้อยละ 30 จากปี 2565 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่าการประเมินผลกระทบตามข่าวจะประเมินทั้งกรณี Best Case  Base 

Case และ Worst Case  ซ่ึงประมาณการรายได้ลดลงร้อยละ 30 เป็นกรณี Worst Case  อย่างไรก็ดี จากการท่ี

บริษทัไดเ้ตรียมการดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบไวแ้ลว้ จึงส่งผลใหก้ารส่งคืนทรัพยสิ์นกรมธนารักษใ์นส่วนแรก

มีผลกระทบต่อรายไดบ้ริษทั ประมาณร้อยละ 10 

นายพีรวัฒน์ พิพัฒน์สาธุกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มว่า บริษทัมีความมัน่ใจเพียงใด

วา่มีผลกระทบวา่รายไดจ้ะลดลงไปเพียงร้อยละ 10  

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่าปัจจุบันบริษัทส่งมอบทรัพย์สินส่วนแรกท่ีไม่มีสัญญาคืนแก่      

กรมธนารักษแ์ลว้ ดงันั้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการในปี 2566 จะไม่สูงเกินกว่าท่ีแจง้ไว ้

และจะมีการส่งมอบคืนทรัพยสิ์นท่ีมีสัญญาโดยจะครบสัญญาในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ซ่ึงจะไม่กระทบต่อผล

ประกอบการปี 2566 

นายชัยวุฒิ อนุกูล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษทัมีแผนรักษาลูกคา้ท่ีอยู่ในส่วนท่อ

กรมธนารักษท่ี์ตอ้งส่งคืนอยา่งไรบา้ง 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงวา่บริษทัดูแลลูกคา้กลุ่มดงักล่าวอยา่งเต็มความสามารถ โดยประสานงาน 

ให้ลูกคา้มีนํ้ าใช้ตลอดและไม่ขาดการสูบส่งนํ้ า เพื่อให้ลูกคา้สามารถใช้นํ้ าอย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัเล็งเห็นถึง

ความสําคญัของกิจการของลูกคา้เป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นการรับนํ้ าจากบริษทั หรือผูใ้ห้บริการรายใหม่ก็ตาม 

ขณะเดียวกนับริษทัก็ไดด้าํเนินการเพื่อรักษาลูกคา้เดิม โดยบริษทัเห็นความสาํคญัของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูมี้อุปการคุณ

ของบริษทั และดาํเนินกิจการต่อเน่ืองยาวนานเช่นเดียวกบับริษทั ทั้งน้ี คาดว่าลูกคา้ท่ีสูญเสียไปจากการส่งคืน

ทรัพยสิ์นจะกลบัมาใชบ้ริการท่อส่งนํ้ าของบริษทัไดเ้ม่ือบริษทัดาํเนินโครงการวางท่อฯ ทดแทนแลว้เสร็จและมี

ความพร้อมในการสูบส่งนํ้า 

 นายบุญส่ง จารุวิทยาเวท ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการวางท่อส่วนทดแทนท่ีต้อง

ส่งคืนกรมธนารักษ ์ทั้งท่อท่ีมีสัญญาและไม่มีสัญญา จะแลว้เสร็จเม่ือไร  

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงวา่อยูร่ะหวา่งเร่งรัดการก่อสร้าง คาดวา่จะแลว้เสร็จไม่เกินไตรมาส 4 ของ

ปี  2566 

ท้ังนี ้มีคําถามจากผู้ถือหุ้นเพิม่เติมท่ีส่งมาในห้องประชุม บริษัทจึงขอบันทึกไว้ ดังนี ้

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามวา่คาดวา่การมีคู่แข่งจะทาํให้เกิดสงคราม

ราคาหรือไม่ และบริษทัมีทางแกไ้ขหรือไม ่
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นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่ามีโอกาสแต่ไม่มาก เน่ืองจากราคาของผูป้ระกอบการรายใหม่ถูกจาํกดั

โดยกรมธนารักษ ์ในขณะเดียวกนัผูใ้ชน้ํ้ าคาํนึงถึงเสถียรภาพของระบบสูบส่ง และคุณภาพนํ้ าเป็นหลกั มากกวา่

ราคา ซ่ึงบริษทัมีระบบโครงข่ายท่อส่งนํ้าท่ีมีเสถียรภาพสูงอยูแ่ลว้   

นายชัยวุฒิ อนุกูล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษทัมีการเจรจากับ บจก. วงษ์สยาม

ก่อสร้าง ในการขอใชท้่อบางส่วนท่ีมีลูกคา้บริษทัอยูใ่นท่อส่งนํ้าดงักล่าวหรือไม่ 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่า การเจรจาซ้ือนํ้ ากบั บจก.วงษ์สยาม จะขึ้นอยู่กบัความตอ้งการของ

ลูกคา้  

นายบุญชัย ชุณหวิกสิต ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการโอนคืนโครงข่ายท่อให้      

กรมธนารักษไ์ดร้วมถึงเขตสัมปทานการจาํหน่ายนํ้าตามแนวท่อ เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต  ดว้ยหรือไม ่

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงว่า สัญญาซ้ือขายนํ้ าทุกสัญญา เป็นสัญญาระหว่างบริษทักับผูใ้ช้นํ้ า

โดยตรง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยงัมีอีก 2 แนวท่อในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่ีสามารถ

สูบส่งนํ้าใหก้บัลูกคา้ได ้  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล จึงเสนอให้              

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2565 โดยไม่ตอ้งลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2565 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ท่ีประชุมรับชมวิดีทศัน์เร่ืองพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2565         

มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณางบการเงินประจาํปี 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดย

ผูส้อบบญัชี ไดใ้ห้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั 

และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และผลการดาํเนินงาน

รวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ี งบการเงิน

ของบริษทัไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ จึง

ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัมีผลการ

ดาํเนินงานและสถานะการเงิน สรุปไดด้งัน้ี  

บริษทัมีรายได้จากการขายและบริการ รวมทั้งส้ิน 4,262.90 ล้านบาท ลดลง 367.60 ล้านบาท หรือ      

ร้อยละ 7.94 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2564 โดยหลกัจากปริมาณนํ้าดิบจาํหน่ายลดลง  

บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 712.81 ลา้นบาท ลดลง 360.23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33.57 โดยเป็นส่วนของ

ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ จาํนวน 704.61 ลา้นบาท ลดลง 357 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33.63 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2564 
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 สถานะการเงิน 

1) สินทรัพย์ บริษทัมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 25,097.79 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จาํนวน 1,408.92        

ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.95  

2) หนี้สิน บริษทัมีหน้ีสินรวม จาํนวน 13,530.13 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จาํนวน 1,268.22 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 10.34  

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่ จาํนวน 11,567.66 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2564 จาํนวน 140.70 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.23 

  สําหรับรายละเอียดงบการเงิน และคาํอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ประจาํปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2565 ซ่ึงท่านผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ใน

หนงัสือเชิญประชุมท่ีมี QR Code หรือในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

            คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2565 ซ่ึง

ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชี รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2565 

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ี ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

ท้ังนี ้มีคําถามจากผู้ถือหุ้นเพิม่เติมท่ีส่งมาในห้องประชุม บริษัทจึงขอบันทึกไว้ ดังนี ้

 นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กปภ. สอบถามว่าทาํไมรายไดล้ดลงร้อยละ 7 ในขณะ

ท่ีกาํไรลดลงร้อยละ 30 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงว่าส่วนท่ีกระทบกับรายได้ท่ีลดลง เท่ากับยอดจาํหน่ายนํ้ าท่ีลดลง

ประมาณร้อยละ 7 ขณะท่ีกาํไรขั้นตน้ลดลงค่อนขา้งมาก จากตน้ทุนทางการเงินท่ีมีค่าเส่ือมโครงการท่ีทยอยแลว้

เสร็จและดอกเบ้ียเงินกู ้รวมถึงตน้ทุนค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 30 ช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2565  

นายชัยวุฒิ อนุกูล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษทัมีแผนการลดตน้ทุน เช่น การใช้

ไฟฟ้าอยา่งไรบา้ง 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนวา่บริษทัติดตั้งอุปกรณ์วดัค่าพลงังานไฟฟ้าในแต่ละสถานี เพื่อติดตามการ

ใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งปรับปรุงการสูบจ่ายนํ้าในมีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยดัพลงังาน 

นายวิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าหน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เป็น

หน้ีสินเก่ียวกบัอะไรบา้ง ทาํไมมีสัดส่วนเพิ่มมากกวา่ทรัพยสิ์น 

นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ช้ีแจงว่าเป็นส่วนเงินกูย้มื

ท่ีใชใ้นการลงทุนโครงการวางท่อเพิ่มเติมเพื่อทดแทนท่อของกรมธนารักษ ์โดยมีทั้งเงินกูแ้ละหุน้กู ้

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล จึงเสนอให้ท่ีประชุม            

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2565 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ      

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย     1,151,125,717      เสียง       คิดเป็นร้อยละ    99.9956 

ไม่เห็นดว้ย 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0043 

 งดออกเสียง 381,509 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2565 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ท่ีประชุมรับชมวิดีทศัน์ เร่ืองพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2565 สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัได้จัดสรรเงินกาํไรเพื่อตั้ งเป็นเงินสํารองตาม มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจํากัด         

พ.ศ. 2535 ไวค้รบถว้นแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 166.50 ลา้นบาท ซ่ึงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษทั และไดจ้ดัสรรเป็นทุนสํารองตามขอ้กาํหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั จาํนวน 59.35 ลา้นบาท  

สําหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นว่า บริษทัมีกาํไรสุทธิ

ประจําปี 2565 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษัทใหญ่ 704.61 ล้านบาท คิดเป็นจํานวน 0.42 บาทต่อหุ้น ทั้ งน้ี            

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทักาํหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของ      

งบการเงินรวม ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดลอ้มของบริษทั เช่น โครงสร้างการเงิน และสภาวะการลงทุน ณ 

ปัจจุบนัของบริษทั  จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.21 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2565 เม่ือวนัท่ี 

29 สิงหาคม 2565 จากผลการดาํเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ท่ีบริษทัไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท   

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี

สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2566  ซ่ึงเป็นการ

จ่ายจากกาํไรสุทธิท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

เท่ากบัเงินปันผลคูณเศษยีสิ่บส่วนแปดสิบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565  

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล จึงเสนอให้ท่ีประชุม            

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท ซ่ึง

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท เม่ือ

วนัท่ี 29 สิงหาคม 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลสาํหรับ 6 เดือนหลงัของปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 

0.09 บาท บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2566 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย       1,150,232,226    เสียง       คิดเป็นร้อยละ    99.8914 

ไม่เห็นดว้ย 1,250,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1085 

 งดออกเสียง 75,000 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2566 

นายสุรชัย ขันอาสา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนใหท่ี้ประชุมรับชมวิดีทศัน์ เร่ืองการพิจารณา

แต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2566  สรุปไดด้งัน้ี  

ในปี 2566 บริษทั ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮา้ส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั หรือ PwC  ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชี

ท่ีมีรายช่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ได้เสนอ

บริการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของบริษทั ไพร้ซ์  

วอเตอร์เฮา้ส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั และไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2565 

กบัปี 2566 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติใหเ้สนอ

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี

ดงัน้ี 

 1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 หรือนางสาววราภรณ์      

วรธิติกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 หรือนายชัยศิริ เรืองฤทธ์ิชัย ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526        

ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็น   

ผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว

ขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จาํกดั แทนได ้ 

2. พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทั เป็นจาํนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งน้ี ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน

ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 และปี 2566 ดงัน้ี 
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                หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 ปี 2566 

ค่าสอบบญัชีบริษทั 1,250,000 1,250,000 

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ไม่มี ค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮา้ส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2566 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2566 

 สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 นายสุรชัย ขันอาสา เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะ นายสุรชยั ขนัอาสา จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2566 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์          

คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ประจาํปี 2566 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้ งผูท้ ําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ี 

1) นายวิเชียร ก่ิงมนตรี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3977 

2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4474 

3) นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4526 

โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษทั ไพร้ซ        

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซ          

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้ 

2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งน้ี ยงัไม่รวม

ค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบญัชี  

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย     1,151,476,426      เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9929 

ไม่เห็นดว้ย 81,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0070 

 งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองพจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งท่ีประชุมว่าตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง และในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการจาํนวน 4 คน ท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระ ไดแ้ก่   

(1) นายวีริศ   อมัระปาล             

(2) นายสุรชยั  เช้ือแพ่ง      

(3) นายโรเบอร์โต ้โฮเซ่ อาร์ ลอ็คซิน  

(4) นายเชิดชาย  ปิติวชัรากุล 

 ซ่ึงในการพจิารณาระเบียบวาระน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส  ดังนั้น กรรมการท่ีครบวาระและเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน

ระเบียบวาระน้ี จะออกจากหอ้งประชุมจนกวา่การพิจารณาระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมโดยไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณา               

ความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดําเนินงานของผู ้ได้รับการเสนอช่ือจํานวน 4 คน               

โดยละเอียดรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลดงักล่าว เป็นผูมี้ความรู้ คุณสมบติั ประสบการณ์ และผลการดาํเนินงาน 

ดงัมีประวติัปรากฏบนจอมอนิเตอร์ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ ดงัน้ี  

(1) นายวีริศ  อมัระปาล   กรรมการเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

(2) นายสุรชยั  เช้ือแพ่ง  กรรมการเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

(3) นายโรเบอร์โต ้โฮเซ่ อาร์ ลอ็คซิน กรรมการเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 (4) นายเชิดชาย  ปิติวชัรากุล กรรมการเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 นายชาติชาย อุทัยพนัธ์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบวาระน้ี  

 ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว  นายชาติชาย อุทัยพนัธ์ จึงเสนอให้ท่ีประชุม            

ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ อน่ึงการออกเสียงลงคะแนนใน

ระเบียบวาระน้ี ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 4 คน โดยไดรั้บ

คะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดงัน้ี  
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1. นายวีริศ อมัระปาล  

เห็นดว้ย     1,151,300,217     เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9784 

ไม่เห็นดว้ย 248,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0215 

 งดออกเสียง 9,009 เสียง  

2. นายสุรชัย เช้ือแพ่ง  

เห็นดว้ย     1,151,442,317      เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9906 

ไม่เห็นดว้ย 107,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0093 

 งดออกเสียง 8,109 เสียง  

3. นายโรเบอร์โต้ โฮเซ่ อาร์ ลอ็คซิน  

เห็นดว้ย     1,145,108,987      เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.4406 

ไม่เห็นดว้ย 6,440,830 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.5593 

 งดออกเสียง 8,109 เสียง  

4. นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล  

เห็นดว้ย     1,151,449,817      เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9956 

ไม่เห็นดว้ย 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0043 

 งดออกเสียง 8,109 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2566 

 นายชาติชาย อุทัยพันธ์  เรียนให้ท่ีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่

คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2566 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์าร

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอา้งอิงจากรายงานการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 โดย IOD และ

รวบรวมขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุมประจาํปี 2565 และโบนสัของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีแนวปฏิบติั

ท่ีเป็นเลิศ นําเสนอยงัคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัได้เห็นชอบให้นําเสนอการคงอัตรา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2566 เท่ากบัปี 2565 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

กาํหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2566 ดงัน้ี 

 1. คงค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2566 เท่ากบัปี 2565 โดยให้ประธานคณะกรรมการ

บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบ้ียประชุมคร้ังละ 15,000 บาท และกรรมการบริษทัได้รับ

ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท  

 2. คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อคน และ

ค่าเบ้ียประชุมคนละ 10,000 บาทต่อคร้ัง  

 3. คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบ ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุม

คนละ 10,000 บาทต่อคร้ัง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน  
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 4. จ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2565 จาํนวนเงินไม่เกิน 3,980,000 บาท ลดลงจากปี 2564 

จาํนวน 1,620,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัสรรต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั 

ประจาํปี 2566 

  การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

นายชาติชาย อุทัยพนัธ์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบวาระน้ี  

ท้ังนี ้มีคําถามจากผู้ถือหุ้นเพิม่เติมท่ีส่งมาในห้องประชุม บริษัทจึงขอบันทึกไว้ ดังนี ้

นายบุญชัย ชุณหวิกสิต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจาํนวนเงินจ่ายโบนสัคณะกรรมการ 

มีท่ีมาอยา่งไร ลดลงสอดคลอ้งสัดส่วนปันผลท่ีลดลงหรือไม ่

นางสาวกันยานาถ วีระพันธ์ุ เลขานุการบริษัท เรียนว่า บริษทัพิจารณาจากผลสํารวจค่าตอบแทน

กรรมการ ซ่ึงจดัทาํโดยสมาคม IOD  นอกจากน้ี บริษทัยงัคาํนึงถึงความเหมาะสมและปัจจยัอ่ืนประกอบ รวมถึง

ผลประกอบการและการจ่ายปันผลผูถื้อหุน้ท่ีลดลง เพื่อใหส้อดคลอ้งกนั   

ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม นายชาติชาย อุทยัพนัธ์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2566 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั 

ประจาํปี 2566 ดงัน้ี 

1.  คงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการ       

ชุดย่อยอ่ืนท่ีอาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัตามความจาํเป็น ประจาํปี 2566 

เท่ากบัปี 2565 ดงัน้ี 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทน  

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 45,000 15,000 

คณะกรรมการบริษทั 30,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ย่ อ ย  แ ล ะ

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ท่ีอาจมีการ

แต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม

ความจาํเป็น 

ไม่มีรายเดือน 10,000 

สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี 
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2.  จ่ายโบนสัคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2565 จาํนวนเงินไม่เกิน 3,980,000 บาท ลดลงจาก

ปี 2564 จาํนวน 1,620,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัสรรต่อไป 
 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุม ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     1,150,174,404      เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.8789 

ไม่เห็นดว้ย 1,383,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1201 

 งดออกเสียง 10,000 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 16,000 ล้านบาท          

(จากเดิมรวมไม่เกนิ 8,000 ล้านบาท) 

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ท่ีประชุมรับชมวิดีทศัน์ เร่ืองพิจารณาอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขาย    

หุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 16,000 ลา้นบาท จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

 เน่ืองดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัให้บริษทัออก

และเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการเพิ่มขึ้นจากท่ีเคยอนุมติัไวเ้ดิมท่ีจาํนวนรวม

ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2553 โดยเป็นมูลค่ารวมของหุ้นกูท่ี้เสนอขายใน

แต่ละคร้ัง รวมกบัมูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้บริษทัยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทุกประเภทนั้น  

ณ ส้ินปี 2565 บริษทัมีหน้ีสินเงินกูย้ืมระยะยาวรวมจาํนวน 10,244 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ยเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากธนาคาร จาํนวน 7,888 ลา้นบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจาํนวน 2,800 ลา้นบาท เน่ืองด้วยท่ีผ่านมา

บริษทัมีการลงทุนในโครงการระบบท่อฯ อย่างต่อเน่ืองรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ มีระบบโครงข่ายท่อฯ แบบ Water-Grid ท่ีสามารถส่งจ่ายนํ้ าดิบจากแหล่งนํ้ าทั้ง

ระยะใกล-้ไกลไปยงัลูกคา้ท่ีอยูใ่นพื้นท่ี EEC ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี จากการท่ีกรมธนารักษ์มีการประกาศผลคัดเลือกและทาํสัญญากับเอกชนรายอ่ืนให้เช่า

บริหารระบบท่อฯ ของกรมธนารักษแ์ทนบริษทัท่ีจะครบสัญญาในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 บริษทัจึงนาํแผนงาน

ขยายการลงทุนระบบท่อฯ ท่ีเดิมจะทยอยดาํเนินการตามความเหมาะสมในอนาคตมาเร่งดาํเนินการให้แลว้เสร็จ

ในปี 2566 ในวงเงินกรอบงบประมาณลงทุนรวม 5,470.72 ลา้นบาท ทั้งน้ียงัไม่รวมการลงทุนโครงการอ่ืนๆ ของ

ธุรกิจนํ้ าดิบ นํ้ าอุตสาหกรรม นํ้ าประปา และนํ้ าครบวงจรเพื่อเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัได้อย่างมัน่คงใน

ระยะยาวต่อไป 

การออกและเสนอขายหุ้นกูจ้ะช่วยบริหารความเส่ียงทางการเงิน และเพิ่มความคล่องตวัในการจดัหา

แหล่งเงินท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ตลอดจนสามารถรองรับการใชเ้งินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการ

ขยายธุรกิจในอนาคต และสอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิบติัท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหน้าํเสนอยงัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอ

ขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 16,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงัน้ี 
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 1. อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 16,000 ลา้นบาท โดยมูลค่า

รวมของหุ้นกูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง รวมกบัมูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้บริษทัยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทุกประเภท เพื่อชาํระ

คืนหน้ีสินของบริษทั เช่น เงินกู ้หุ้นกู ้ตราสารหน้ี หรือเคร่ืองมือทางการเงินในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีจะมีในอนาคต 

และเพื่อขยายการลงทุนให้ครอบคลุมในธุรกิจของบริษัท รวมทั้ งการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

2. เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการดาํเนินการ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นควรมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริษทั หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจในการพิจารณาและดาํเนินการ โดยให้

สอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งน้ี ให้

รวมถึงการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดว้ย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 16,000 ลา้นบาท 

จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท  

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ี ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กปภ. สอบถาม ดงัน้ี 

1) ประโยชน์ท่ีบริษทัและผูถื้อหุน้จะไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กู ้

2) บริษทัจะบริหารงานดา้นการเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้ยา่งไร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจ

วา่บริษทัไดด้าํเนินการดว้ยความรอบคอบและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงวา่วตัถปุระสงคห์ลกัมี 2 ส่วน ไดแ้ก่     

1) เพื่อรองรับการบริหารจัดการหน้ีเงินกู้ระยะยาวปัจจุบันท่ีมีอยู่ประมาณ 10,000 ลา้นบาทในการ       

Re-finance/Re-structure ตามความเหมาะสม 

2) เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการวางท่อเพื่อทดแทนท่อธนารักษ ์และเพิ่มศกัยภาพการสูบส่งนํ้ าให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชน้ํ้าในพื้นท่ี EEC โดยมีกรอบวงเงินลงทุน 5,500 ลา้นบาท   

รวมหุ้นกูท่ี้จาํเป็นตอ้งใชป้ระมาณ 15,000 ลา้นบาท จึงเสนอขออนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุน้กู้

ในวงเงินไม่เกิน 16,000 ลา้นบาท 

นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า  

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกรอบการขอออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดงัมีรายละเอียดตามท่ีช้ีแจงไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม

เพื่อทาํให้บริษทัมีความคล่องตวัในการบริหารตน้ทุนทางเงิน ไดแ้ก่ สินเช่ือจากธนาคาร และการออกหุน้กู ้ ซ่ึง

เป็นการบริหารทางเลือกทางการเงินท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงผนัผวน ซ่ึงท่ีผา่น

มาบริษทับริหารตน้ทุนทางการเงินไดดี้ตลอดมา 
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ท้ังนี ้มีคําถามจากผู้ถือหุ้นเพิม่เติมท่ีส่งมาในห้องประชุม บริษัทจึงขอบันทึกไว้ ดังนี ้

นายบุญชัย ชุณหวิกสิต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษทัมีแผนการบริหารเงินทุนให้มี

ประสิทธิภาพอยา่งไร ใหท้นักบัสภาวะดอกเบ้ียท่ีเพิ่มขึ้น 

นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ช้ีแจงว่าบริษทัมีการ

บริหารตน้ทุนการเงินให้อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจตามสถานการณ์ของตลาดเงินมาโดยตลอด โดยมีการใชว้งเงินกู้

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการหมุนเวียนสภาพคล่อง และรองรับการลงทุนโครงการก่อสร้างอย่างเหมาะสม 

ตลอดจนรักษาอนัดบัเครดิตองคก์รในระดบัท่ีดีมาโดยต่อเน่ือง 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล จึงเสนอให้ท่ีประชุม            

ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 16,000 ลา้นบาท จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 

ลา้นบาท  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 16,000 ลา้น

บาท จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย     1,143,973,796     เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.3405 

ไม่เห็นดว้ย 6,394,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.5552 

 งดออกเสียง 1,200,000 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 10 เร่ืองพจิารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45 

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนใหท่ี้ประชุมรับชมวิดีทศัน์ เร่ืองพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22, 34, 

36, 37, 44 และขอ้ 45 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เน่ืองดว้ยมีการประกาศใช้พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2565 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ในเร่ือง

กาํหนดวนัส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ กรณีกรรมการตั้ งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธาน

กรรมการเรียกประชุมกรรมการ การโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการยื่นหนังสือมอบฉันทะโดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ยเหตุน้ีคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรนาํเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 22, 34, 36, 37, 44 และขอ้ 45 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2565 ดงัน้ี 

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทท่ีเสนอแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจดัส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า  7 ว ันก่อนวัน

ข้อ 22  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจดัส่ง

หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน
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ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทท่ีเสนอแก้ไขเพิม่เติม 

ประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ

หรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธี

อ่ืน และกาํหนดวนันัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได ้ในกรณี

ท่ีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียก

ประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนั

นดัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ

เช่นวา่นั้น 

ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื่อ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดั

ประชุมโดยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืน

ใด และกาํหนดวนันดัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้ 

   เ ม่ือมี เหตุอันสมควรหรือเพ่ือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป

จะร่วมกนัร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

คณะกรรมการ โดยต้องระบุเร่ืองและเหตุผลท่ีจะ

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ในกรณีเช่นน้ีประธาน

กรรมการจะตอ้งกาํหนดวนันัดประชุมภายในสิบส่ี

วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ  

   ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่เรียกประชุมตามท่ี

ร้องขอ กรรมการซ่ึงร้องขออาจร่วมกันเรียกและ

กําหนดวันประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันครบ

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ข้อ 34  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นนั้ น                      

ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี 

วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอ

ต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั 

ห รื อ เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า  พ ร้ อ ม ทั้ ง ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น

และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อน

การประชุม 

   อน่ึง คาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้โฆษณา

ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย

กวา่ 3 วนั 

ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้ น               

ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ือง

ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม

สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ ง

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และ

จดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม 

   อน่ึง คาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้ น ให้

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วนัก่อนวัน

ประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั หรืออาจใช้วิธีการโฆษณา

ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กฎหมายกาํหนด 

ข้อ 36 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะให้

ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 

ข้อ 36  ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ผู ้ถือหุ้นจะมอบ

ฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทท่ีเสนอแก้ไขเพิม่เติม 

การมอบฉันทะจะต้องทาํเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือ       

ผูม้อบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทั

มหาชนจํากัดกําหนด และอย่างน้อยให้มีรายการ

ดงัต่อไปน้ี 

   ก. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่

   ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เขา้ประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

   โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธาน

กรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้

ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

แทนตนได้ การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือ 

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด และอย่างนอ้ย

ใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

   ก. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่

   ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้ เข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

   โดยใหย้ืน่หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวต่อประธาน

กรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนด

ไว้ ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผู ้รับมอบฉันทะเข้า

ป ระ ชุ ม  หรือ อ า จ ม อ บ ฉั นทะ โด ยวิ ธีก า รทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมาย 

ข้อ 37 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบ

วาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือ

พิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า

หน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอ

ในท่ีประชุมไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา 

ให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชุม

คร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม

ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป

ยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้

โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่

นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ข้อ 37 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบ

วาระท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ 

หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีหุ้นรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้ง

เล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั

แ ล ะ เ ว ล า ท่ี จ ะ ป ร ะ ชุ ม ค ร้ั ง ต่ อ ไ ป  แ ล ะ ใ ห้

คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี 

วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น

ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณา

คาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่

สามวันก่อนวันประชุมด้วย หรืออาจใช้วิธีการ

โฆษณาทางส่ืออิ เล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาํหนด 

ข้อ 44 เม่ือบริษทัประสงค์จะลดทุน ตอ้งมีหนง้สือแจง้

มติการลดทุนไปยงัเจา้หน้ีของบริษทัทราบภายในสิบส่ี

วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ โดยกาํหนดเวลา

ให้ส่งคาํคดัคา้นภายในกาํหนดสองเดือนนับแต่วนัท่ี

ข้อ 44 เม่ือบริษทัประสงค์จะลดทุน ตอ้งมีหน้งสือ

แจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้ีของบริษัททราบ

ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

โดยกาํหนดเวลาใหส่้งคาํคดัคา้นภายในกาํหนดสอง
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ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทท่ีเสนอแก้ไขเพิม่เติม 

ไดรั้บหนงัสือแจง้มตินั้น และใหโ้ฆษณามติดงักล่าวใน

หนงัสือพิมพภ์ายในกาํหนดเวลาสิบส่ีวนัดว้ย 

เดือนนับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้

โ ฆ ษ ณ า ม ติ ดัง ก ล่ า ว ใ น ห นัง สื อ พิ ม พ์ภ า ย ใ น

กําหนดเวลาสิบส่ีวันด้วย หรืออาจโฆษณามติ

ดังกล่าวทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาํหนด 

ข้อ  45  ห้ ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่าย เ งินปันผล 

นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือมติของ

คณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

   การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น 

และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย

สามวนัติดต่อกนัทางหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีฉบบัหน่ึง 

และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน

นบัแต่มีมติเช่นวา่นั้น 

ข้อ 45 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล 

นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือมติของ

คณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล 

   การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อ

หุ้น และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล

อย่างน้อยสามวนัติดต่อกันทางหนังสือพิมพ์แห่ง

ทอ้งท่ีฉบบัหน่ึง หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางส่ือ

อเิลก็ทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย

กําหนด และจัดให้มีการจ่าย เงินปันผลดังกล่าว

ภายใน 1 เดือนนบัแต่มีมติเช่นวา่นั้น 

 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรนาํเสนอยงัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั

ของบริษทั ขอ้ 22, 34, 36, 37, 44 และขอ้ 45 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 4) 

พ.ศ.2565 และเพื่อให้บริษทัสามารถโฆษณาคาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ประกาศจ่ายเงินปันผล และมติ

การลดทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์และเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถยื่นแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ได ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22, 34, 36, 37, 44 และขอ้ 45  

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ี ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กนอ. เสนอแนะว่าขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 22 ควร

ใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการเป็น 3 วนัทาํการก่อนการประชุม 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่า บริษทัได้ดาํเนินการแก้ไขข้อบงัคับบริษทัข้อ 22  ให้เป็นไปตาม

กฎหมายโดยการเรียกประชุมคณะกรรมการ จากเดิม 7 วนัก่อนประชุม เปล่ียนเป็นไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนประชุม 
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 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล จึงเสนอให้ท่ีประชุม            

ผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22, 34, 36, 37, 44 และขอ้ 45  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22, 34, 36, 37, 44 และขอ้ 

45 ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย     1,150,625,926      เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9164 

ไม่เห็นดว้ย 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0043 

 งดออกเสียง 912,000 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 11 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 ประธานสอบถามผูถื้อหุ้น กรณีประสงค์จะเสนอระเบียบวาระเร่ืองอ่ืนๆ ตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า กรณีท่ีผูถื้อหุ้นจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมด จึงสามารถขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้    

ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม

ประเด็นท่ีมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม 

นายชัยวุฒิ อนุกูล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดงัน้ี  

1) การติดตั้ ง Solar cell  ท่ีอ่างเก็บนํ้ าต่างๆท่ี บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น เป็นผูช้นะ           

การประมูลมีความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง 

2) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้ าดิบอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง-ชลบุรีมีความคืบหนา้อย่างไร และมีแผน

แลว้เสร็จเม่ือใด 

3) นํ้ าอุตสาหกรรมทั้งหมดเม่ือทุกโครงการแลว้เสร็จ สามารถสร้างกาํไรให้บริษทัไดป้ระมาณร้อยละ

เท่าใดของกาํไรทั้งหมด 

4) บริษทัมีแผนการลงทุนในต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศบา้งหรือไม่ 

5) คดีหลกัท่ีบริษทัยื่นฟ้องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกเอกชนฯ มีความคืบหน้าอย่างไรและ   

คาดวา่ศาลสามารถตดัสินไดเ้ม่ือใด 

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนดงัน้ี 

 1) บริษทัไดติ้ดตั้ง Solar cell  ท่ีสถานีสูบนํ้ าแม่นํ้ าบางปะกง และจะพิจารณาติดตั้งเพิ่มเติม เน่ืองจาก     

ค่าไฟฟ้าหลกัของบริษทัมาจากการสูบจ่ายนํ้า 

 2) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าดิบอ่างเก็บนํ้าคลองหลวง-ชลบุรี ภาพรวมโครงการแลว้เสร็จร้อยละ 

94   คงเหลือการวางท่อฯ อีกประมาณ 8 กิโลเมตร ในพื้นท่ีของกรมธนารักษ ์
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 3) เม่ือโครงการนํ้ าอุตสาหกรรมทั้งหมดแลว้เสร็จ จะมีลูกคา้ใชน้ํ้าเพิ่มขึ้นตามแผนและจะสามารถสร้าง

กาํไรใหบ้ริษทัคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของกาํไรทั้งหมด 

 4) บริษทัมีแผนการขยายธุรกิจนํ้ าครบวงจร ทั้งนํ้ าดิบและนํ้ าอุตสาหกรรมในพื้นท่ี EEC ซ่ึงยงัคงมีการ

ขยายตวัเพิ่มขึ้น สําหรับธุรกิจนํ้ าประปาท่ีบริษทัมีสัญญากบั กปภ. และหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึง

นิคมอุตสาหกรรมเอกชนต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นภาคตะวนัออก สําหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศนั้น 

บริษทัอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได ้และมีการหารือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจหลายรายอย่างต่อเน่ือง โดย

เบ้ืองตน้อาจดาํเนินการในพื้นท่ี AEC ก่อน หากมีความกา้วหนา้จะรายงานยงัผูถื้อหุน้ทราบต่อไป 

 5) ณ ขณะน้ีคดีหลกัยงัอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครอง ซ่ึงเป็นคดีท่ีบริษทัไดย้ื่นเพื่อขอให้

กรมธนารักษเ์พิกถอนมติท่ีไดมี้การยกเลิกการคดัเลือกเอกชนฯ (TOR) คร้ังท่ี 1 และขอให้ยติุการดาํเนินคดัเลือก

เอกชนฯ (TOR) คร้ังท่ี 2 ในส่วนท่ีบริษทัยื่นขอคุม้ครองชัว่คราวนั้น ศาลปกครองกลางกบัศาลปกครองสูงสุด     

มีขอ้คิดเห็นไม่ตรงกนั ส่งผลให้กรมธนารักษไ์ดล้งนามสัญญากบัผูเ้ช่าบริหารรายใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษทัได้

ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางซ่ึงเป็นคดีหลกั และปัจจุบนัศาลยงัไมมี่คาํพิพากษาคดีออกมา 

 นายนิรันดร์ ไทยปรีชา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดงัน้ี 

1) เงินลงทุนท่ีใชใ้นการสร้างท่อส่งนํ้าใหมเ่ป็นจาํนวนเท่าไร 

2) ท่อส่งนํ้ าใหม่ท่ีกาํลงัดาํเนินการ ใช้สําหรับหาลูกคา้ใหม่ หรือเพื่อทดแทนลูกคา้ท่ีหายไปจากการ

ส่งคืนท่อกรมธนารักษ ์

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงดงัน้ี 

1) เงินลงทุนท่ีใช้ในการสร้างท่อส่งนํ้ าใหม่จาํนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการระบบท่อส่งนํ้ า        

มาบตาพุด-สัตหีบ มีวงเงินลงทุนประมาณ 1,321 ลา้นบาท  และ 2. โครงการระบบท่อส่งนํ้ าหนองปลาไหล-

หนองคอ้-แหลมฉบงั มีวงเงินลงทุนประมาณ 4,200 ลา้นบาท รวมกนัแลว้ประมาณ 5,500 ลา้นบาท  

2) ท่อส่งนํ้าใหม่ท่ีกาํลงัดาํเนินการ ใชส้าํหรับทั้งลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม ่

 นายพรีวัฒน์ พพิฒัน์สาธุกจิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดงัน้ี 

1) ระบบท่อส่งนํ้ าเพิ่มเติมอีก 120 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จได้ตามแผนภายในเดือนธันวาคม 2566  

หรือไม่   

2) เม่ือระบบท่อส่งนํ้าเพิ่มเติม 120 กิโลเมตร เร่ิมใชง้านแลว้ จะส่งผลใหร้ายไดท่ี้คาดวา่จะลดลงไปเพียง

ร้อยละ 10 ในปี 2566 จะกลบัมาดีขึ้นในปี 2567 หรือไม่  

3) บริษทัคาดวา่รายไดจ้ะกลบัสู่ระดบัปกติ  เช่นในปี 2564 หรือ ปี 2565 เม่ือใด 

4) หลงัจากออกหุน้กูจ้าํนวน 16,000 ลา้นบาท แลว้ D/E Ratio จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใด และภาระดอกเบ้ียท่ี

ตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใด จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลในอนาคตหรือไม่ และประมาณเท่าใด 
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 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงดงัน้ี 

1) เป้าหมายโครงการวางท่อเพิ่มเติมจาํนวนรวม 139 กิโลเมตร มิใช่ 120 กิโลเมตร จะแลว้เสร็จภายใน

เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยคาดว่าเม่ือโครงการทั้งสองแลว้เสร็จ บริษทัจะสามารถใชง้านไดท้นัที ซ่ึงอาจเป็น

การทยอยใชง้านเป็นส่วนๆ ก่อน เน่ืองจากมีผูใ้ชน้ํ้ ารอรับนํ้าจากบริษทัอยูแ่ลว้ 

2)  ปี 2566 ท่ีมีการส่งมอบท่อคืนกรมธนารักษ์ จะทาํให้บริษทัต้องแบ่งรายได้กับผูป้ระกอบการ          

รายใหม่ แต่คาดการณ์ว่ายอดจาํหน่ายนํ้ าในปี 2567 จะไม่แตกต่างกบัปี 2566 มากนัก แมจ้ะตอ้งส่งมอบท่อฯ 

ส่วนท่ีมีสัญญาคืนแก่กรมธนารักษใ์นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ก็ตาม เน่ืองจากบริษทัมีสัญญากบัผูใ้ชน้ํ้ ารายใหม่

เพิ่มเติม ซ่ึงคาดวา่จะมีปริมาณมากกวา่ปริมาณนํ้าท่ีสูญเสียไปจากท่อฯ ดงักล่าว 

3) บริษทัมีทั้งผลดา้นบวกและลบจากการคืนท่อฯ ท่ีมีสัญญาภายในปี 2566 แมว้่าจะตอ้งส่งมอบท่อฯ 

คืนทั้งหมด  แต่บริษทัยงัมีกลุ่มลูกคา้ใหม่ทั้งนํ้ าดิบและนํ้ าอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ตามท่ีแจง้ขา้งตน้ว่าปริมาณนํ้ า

ของลูกคา้ใหม่อาจมากกวา่ปริมาณนํ้าท่ีเกิดจากท่อฯ ท่ีสูญเสียไป 

4) ณ ส้ินปี 2565 บริษทัมีเกณฑ์ D/E อยู่ท่ี 1.19 เท่า ตามเง่ือนไขของการดาํรงอตัราส่วน D/E ในการ

กูย้ืมท่ีไม่เกิน 2.0 เท่า ดงันั้น บริษทัยงัคงมีความสามารถในการก่อหน้ีเพิ่มเติม เพื่อรองรับสําหรับโครงการใหม่ 

ทั้งน้ี คาดวา่แนวโนม้ D/E จากการลงทุนเพิ่มจะอยูท่ี่ประมาณ 1.40 – 1.60 เท่า ในช่วงปี 2566 – 2567  ซ่ึงจะยงัคง

มีสัดส่วนท่ีสามารถกูย้มืเงินเพิ่มเติมได ้ 

ท้ังนี ้มีคําถามจากผู้ถือหุ้นเพิม่เติมท่ีส่งมาในห้องประชุม บริษัทจึงขอบันทึกไว้ ดังนี ้

 นางสาวสินิทธ์ ลีระพันธ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการนํ้ าครบวงจรจาํนวน 

100,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ท่ีเซ็นตส์ัญญาแลว้ คาดวา่จะสร้างรายไดใ้หบ้ริษทัคิดเป็นเท่าใดต่อปี 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงว่าเม่ือลูกคา้รับนํ้ าแลว้เต็มระบบ จะสร้างรายไดป้ระมาณ 400 ลา้นบาท

ต่อปี 

นายชัยวุฒิ อนุกูล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทัมีแผนสร้างแหล่งสํารองนํ้ าขนาด

ใหญ่ถดัจากสระเก็บนํ้าทบัมาบา้งหรือไม ่เพื่อลดตน้ทุนการสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าประแสร์ท่ีระยะทางไกล อาจทาํ

ใหเ้สียค่าไฟจาํนวนมาก 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่า บริษทัไดล้งทุนจดัหาแหล่งนํ้ าเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2565 

บริษทัไดล้งนาม MOU กบักรมชลประทาน ในการสูบกลบันํ้าท่ีจะไหลลงทะเลท่ีสถานีสูบนํ้าคลองสะพานเขา้สู่

อ่างเก็บนํ้ าประแสร์ ซ่ึงสามารถสูบนํ้ าไดป้ระมาณปีละ 50 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยเป็นของบริษทั  25 ลา้น 

ลูกบาศก์เมตรต่อปี และของการประปาส่วนภูมิภาค 25 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี และสถานีสูบนํ้ าวดัละหาร      

สูบกลบัลงสู่อ่างเก็บนํ้ าหนองปลาไหล ไดป้ระมาณปีละ 10 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซ่ึงจะเพิ่มปริมาณนํ้ าให้เพียงพอ

ต่อความต้องการใช้นํ้ าในพื้นท่ี EEC ส่วนระบบส่งนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง ซ่ึงเป็นอ่างเก็บนํ้ าในภาค

ตะวนัออกท่ีปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ช่ือมต่อเขา้ระบบท่อของบริษทั เม่ือเช่ือมต่อแลว้ (คาดการณ์แลว้เสร็จปี 2567) จะ

สามารถเพิ่มปริมาณนํ้าไดป้ระมาณ 20 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี 






